

Contact: H.M. Julie Fortin
UN Swissindo World Media Office
Email: president.worldmedia@swissindo.news
Fax: 1-847-526-3681



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

CHỦ SỞ HỮU UN SWISSINDO NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI BỊ ĐIỀU TRA VỀ BẢN ÁN KHÔNG CÓ THẬT!

INDONESIA, 8 tháng tám năm 2018-Ngân Hàng Indonesia (BI) và Thẩm Quyền Dịch Vụ Tài Chính (OJK) đã nộp đơn kiện sai cáo buộc gian lận và phỉ báng đã dẫn đến cuộc điều tra của Mr. Sino AS Sugihartonegoro (aka Royal K.681 M1), chủ sở hữu KELOMPOK UN SWISSINDO BANK DUNIA hoặc nhóm ngân hàng thế giới (WBG), theo tiết lộ của Ông và các báo cáo của nhiều chính phủ và tham nhũng chính trị trong ngân hàng thế giới, hơn 70 nghìn tỷ USD dùng trong việc tài trợ và Quỹ Trung Gian từ năm 1961, dưới sự quản lý của WBG, các ngân hàng tái thiết và phát triển Quốc tế (IBRD) và Hiệp Hội Phát Triển Quốc Tế (IDA) sự hiện diện điển viên của dịch vụ tài chính EDS và Quỹ Tài Chính Trung Gian (FIF).

Cuộc điều tra của Ông Sino AS Sugihartonegoro tại trụ sở Caraka-Cirebon là lừa đảo, như làm rõ sự thật về UN SWISSINDO hơn, tài liệu báo cáo bởi BI và OJK đã nhận được. Đã có những người đã xem xét SBI (Giấy Chứng Nhận Ngân Hàng Indonesia) là giả hoặc giả mạo, trong khi người sở hữu chứng chỉ và tên những người đã ký SBI đã không bao giờ tuyên bố không tôn trọng (dishonoured) trong bất kỳ cách nào. Đó là một thực tế rõ ràng, nếu có một phần tử của tội phạm, họ là những người nên báo cáo bị cáo buộc gian lận và phỉ báng.

Hiện tại đang tiến hành cuộc minh bạch và sự thật sẽ được kiểm tra do Các Trụ Sở Cảnh Sát Quốc Gia. Tất cả sự đối xứng bây giờ là lúc một đỉnh cao.

Lá thư mới nhất từ Royal K.681 M1, chủ tịch UN SWISSINDO, một tuyên bố giao dịch, thông báo và xác nhận, UNS-RI WORLD BANK GROUP & TF2018 liên quan đến Tổng Thống Cộng hòa Indonesia, Ir. H. Joko Widodo và Bộ Trưởng Tài Chính, Tiến Sĩ Sri Mulyani đã được chuyển giao và đến đầu bàn làm việc đặc biệt của Tổng thống, General Moeldoko, vào ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Chính phủ Indonesia, quốc gia vay nợ của WBG, cũng như ngân hàng Indonesia và các ngân hàng 6 Nguyên Tố của chính phủ, là không biết gì về các khoản tài trợ WBG-IDA, mà bây giờ dưới sự kiểm soát của UN Swissindo WBG, một phần của các thông báo và xác nhận của nhóm ngân hàng thế giới UNS-RI & TF2018, sẽ được công bố tại sự kiện Hiệp ước tại Tapak Siring Palace Bali năm 2018, phù hợp với ngân hàng thế giới-IMF năm 2018.

Mục đích của IBRD là để cho các chính phủ của các nước có tín dụng và thu nhập trung bình vay. IDA cung cấp cho vay miễn lãi suất — được gọi là tín dụng- và trao cho chính phủ của các quốc gia nghèo nhất. IBRD và IDA Cùng với nhau tạo nên Ngân Hàng Thế Giới.

Thông qua kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC), nhóm Ngân Hàng Thế Giới hướng dẫn hệ thống sử dụng, là bảo vệ tốt nhất cho các công nghệ, quy định và công ty thay đổi tên, bảo vệ chủ sở hữu thật sự, từ âm mưu tội phạm ngân hàng trên khắp thế giới, như đã được báo cáo qua Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) mã số A.1.1.A, phù hợp với chỉ số phát triển con người (HDI). HDI là một thống kê tổng hợp tuổi thọ, giáo dục, và các chỉ số bình quân đầu người thu nhập, được sử dụng để xếp hạng các quốc gia thành bốn tầng của phát triển con người. UN sử

dụng dữ liệu này để xác định mức hỗ trợ một đất nước có thể yêu cầu và được cấp, dựa trên các vấn đề quan trọng của phát triển con người, sự bất bình đẳng, chênh lệch giới tính và nghèo đói.

Dựa trên việc xem xét Sổ kế toán của ID-IDA 1961-2018, đã tiết lộ việc lạm dụng đáng kể các quỹ do các chính phủ, đặc biệt là ở Indonesia, WBG đã quyết định và thiết lập các thông báo và xác nhận hóa đơn 1999 trong quyền lực của UN Swissindo, liên quan đến các tài khoản 6 ngân hàng nguyên tố; BCA, BRI, BNI, DANAMON, MANDIRI, Ngân Hàng LIPPO (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 giải ngân mới nhất.

Một dữ liệu báo cáo từ thế giới điều tra viên đội được giao cho Hoàng Gia K.681 M1, chủ tịch Liên Hiệp Quốc-Indonesia và chủ sở hữu của Ngân Hàng Thế Giới, đã được chuyển giao cho Tổng Thống của Cộng Hòa của Indonesia và bộ MENKOPOLHUKAM, liên quan đến một số Tướng Lĩnh và cựu Tổng Thống Indonesia, về Polymer giấy thu IDR năm 1999, cho biết trách nhiệm của họ để giải quyết vấn đề và đảm bảo của Pháp in tiền mệnh giá 500.000, tương đương với 1 gam vàng, như một trái cân để điều tra các quy mô lớn, hành vi trộm cắp khổng lồ từ Indonesia, đặc biệt là Papua, kể từ năm 1961.

WBG, ngân hàng thế giới-UNDB đã quyết định rằng FIF và EDS, như là trung gian để giải ngân của Quỹ Trung Gian cho Indonesia trên IDA 1961-2018, rất nhiều các quốc gia có hoàn cảnh khó khăn, quốc gia và người dân của Indonesia, nơi chỉ trong thời đại của chủ tịch Soeharto, không bao giờ sử dụng các khoản tài trợ ID-IDA, và tỷ lệ phân chia và sự tách biệt của Đông Timor, PAPUA MERDEKA và ACEH, EDS điều khiển tất cả phía sau, bao gồm các quốc gia thứ hạng số 1 trên HDI như Ấn Độ, đã chưa bao giờ được nhận các khoản tài trợ ID-IDA.

Trong giai đoạn 2005-2015, WBG, thay mặt cho Indonesia (đất nước vay nợ), hỗ trợ tất cả các hoạt động tích cực của UN-SWISSINDO WBG tại Indonesia, kể từ đây IBRD không phải chịu trách nhiệm về trách nhiệm pháp lý cho IDA.

Thông qua sự chuyển động của Đấng Tạo Hóa Tối Cao, các Động Thái thay đổi của Kinh Tế Pancasila trong hệ thống Chính Quyền Quốc Gia phải được thực hiện và nhận ra theo lời Tuyên Thệ Nhậm Chức, vì lợi ích của phục hồi kinh tế cho người dân của Indonesia.

Giấy chứng nhận giải phóng gánh nặng nợ (DBLC) là giai đoạn đầu tiên trong UN-SWISSINDO Lệnh thanh toán chương trình 1-11 (P1-11), để đảm bảo mọi người phúc lợi, bình đẳng, công bằng và chủ quyền trong xã hội, phù hợp với nội dung của Chung Nghị Định Thư với Mahkamah Agung (tòa án tối cao) đã được Hoàng Gia K.681 M1 công bố công khai tại Grand Acclamation ngày 16 tháng 10 năm 2016 trước Taman Pandang, phía trước của Cung Điện Chính Phủ, Jakarta. Giai đoạn thứ hai của chương trình P1-11, bây giờ có hiệu lực, là Phiếu M1 (M1 Voucher) để cung cấp một thu nhập cơ bản cho tất cả nhân loại, bắt đầu với Indonesia. Cả hai DBLC và phiếu M1 là giấy chứng nhận chấp nhận được tòa án tối cao của Indonesia thừa nhận SPRIN NO. UN-81704/009 M1, không tranh chấp / thử nghiệm.

UN Swissindo sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Indonesia và thế giới, không chùn bước, cho đến khi P1-11 được hoàn thành, trả lại sự tự do và tôn vinh tinh khiết cho tất cả chúng sanh, bắt đầu với việc chấp nhận cơ bản thu nhập hàng tháng của họ, như là bước tiến trong trải thực tế của Thiên Đường trên Trái Đất.

Để có một văn bản tuyên bố giao dịch hoàn tất, hãy truy cập "[UN Swissindo WBG Indonesia: Organizer of Treaty event grants P1-11 Declaration of Transaction](#)" thông tin về lịch sử của UN Swissindo, hãy truy cập [swissindo.net](#), và bất kỳ thông tin bổ sung, bao gồm cả tải PHIẾU M1 MIỄN PHÍ CỦA BẠN (M1 VOUCHER) về một thu nhập cơ bản cho cuộc sống, hãy truy cập trang mạng [swissindo.news](#)